
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๓๒ 

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบสี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นของรัฐ
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไมส่งักัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 

๑. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๒. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    ส าหรับกองทนุพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๓. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิเพื่อสังคม 
๔. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 
๕. ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

มาตรา ๓๔ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
๒. ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 

ผลการพิจารณา 
มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ๑๐๐,๕๙๙,๓๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด         -     บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
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ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดวัตถุประสงค์การด าเนินงาน การให้สิทธิประโยชน์ของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) แตกต่างกันอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดนักลงทุนในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (ECC) จ านวน  
๑๐๙ ราย มูลค่าลงทุนกว่า ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ได้รับสิทธิประโยชน์ทุกรายหรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐเพ่ือจัดท าหลักสูตรเพ่ิมทักษะ  
การปฏิบัติงานส่งผลเพิ่มรายได้ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดจ านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แรงงานประเภทใด จ านวนเท่าใด สามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงานไทยหรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ พร้อมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาบริเวณหาดที่ด าเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  
ระยะที่ ๓ เสื่อมสภาพและเกิดตะกอนน้ าขุ่น และเกิดดินโคลนบรเิวณดงักล่าว มีแนวทางเยียวยาอย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบจากขยะ น้ าเสีย และน้ าเพ่ือการบริโภคและอุปโภค 
ที่เกิดจากประชากรแฝงในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) อย่างไร และไม่สามารถจัดเก็บ
ภาษีในพ้ืนที่อย่างไร เนื่องจากส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดสมุทรปราการ  
และประสบปัญหาไม่สามารถตั้งโรงงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) เพ่ิมขึ้น 
อีกจ านวน ๑ โรงไฟฟ้าเพ่ือก าจัดขยะในพ้ืนที่ที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น และการใช้พ้ืนที่อ าเภอศรีราชา  
(เกาะสีชัง) เพื่อการส่งออกหรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ น้อยลง
จ านวน ๔๘๘ ล้านบาท จากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายใต้ภารกิจและอ านาจหน้าที่และยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันที่ได้รับมอบหมายอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการสร้างความสามารถขององค์กรให้มีสมรรถนะสูงให้เกิด 
ความคล่องตัวและทันสมัย วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อย่างไร และแผนงานการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นอย่างไร เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาฐานข้อมูล อย่างไร   

- ขอทราบรายละเอียดแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) วงเงิน  
๒๘๕ ล้านบาท แบ่งออกเป็นเงินค่าชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน  
และการวางระบบสาธารณูปโภคหรือไม่ และแนวทางการแบ่งโซนเขตโรงงานอุตสาหกรรม  
แต่ละประเภท เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น อย่างไร   
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ชี้แจงว่า 

การให้สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านมาไม่เคยมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใด ซึ่งต้องผ่านการ
รับรองและกระบวนการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันด าเนินการเสนอเรื่อ งขอรับสิทธิ
ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการล่าช้ากว่าแผนงานจ านวน ๖ เดือน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรี 

- กรณีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ชี้แจงว่า 
การให้สิทธิประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญตัวิ่าดว้ยวนิัยการเงนิการคลัง จ านวน ๓ สัปดาห์ ก าหนด
ว่าหน่วยงานท่ีได้รับยกเว้นภาษีหรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรมสรรพากรต้องด าเนินการ 
ออกกฎหมายรองรับ ท าให้กระทรวงการคลังต้องด าเนินการออกกฎหมายล าดับรอง รองรับ
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกขั้นตอนหนึ่ง  

- กรณีความแตกต่างของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ECC) มีเป้าหมายออกบัตรส่งเสริมการลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายจ านวน ๑๒ กลุ่ม  
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ส่วนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ออกบัตรส่งเสริมการลงทุนเป้าหมายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ กรณีผู้ประกอบการ จ านวน ๑๐๙ ราย  
มาลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท และขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนเป็นการส่งเสริมการตลาดของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ECC) และเร่งรัดการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนให้กับนักลงทุนเป็นระยะต่อไป 

- กรณีการฝึกอบรมและจัดท าหลักสูตรในแต่ละทักษะที่มาจากความต้องการของนักลงทุน 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) เป็นผู้ประสานให้มหาวิทยาลัย
จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน และเป้าหมายการส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ในระดับสูงส าหรับอนาคต และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ก าหนดให้ใช้แรงงานในพ้ืนที่ควบคู่กับ
การมอบสิทธิประโยชน์ (Supply Chain) ให้กับนักลงทุนภายในประเทศ กรณีการลงทุนภายประเทศ 
ไม่มีการจ้างแรงงานภายในประเทศก าหนดให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแทน  

- กรณีความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง  
ในปัจจุบันมีคืบหน้าการถมทะเลร้อยละ ๓๗ จากจ านวนพ้ืนที่จ านวน ๒,๘๐๐ ไร่ ด าเนินการส่งมอบ
พ้ืนที่ ๒ โซน (โซน F) ด าเนินการถมแล้วเสร็จ และส่งมอบให้เอกชนด าเนินการต่อในเดือนพฤศจิกายน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่อไป และถมทรายต่อในท่าเรือ (โซน E)   

- กรณีบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับ
พ้ืนที่ที่มีจ านวนประชากรแฝง เช่น จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ปัญหาขยะ น้ าเพื่อการอุปโภค
และบริโภคในพื้นที่ต่อไป 

- กรณีการขนถ่ายสินค้าในพ้ืนที่เกาะสีชัง เป็นรูปแบบการจอดเทียบเรือขนส่งลงเรือขนาดเล็ก
แล้วล่องเรือเข้ามาในบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา และไปอยุธยาในรูปแบบทั่วไป  

- กรณีสาเหตุการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เนื่องจากการชดเชยประชาชนที่เขตพ้ืนที่ส านักงานปฏิรูปที่ดิน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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- กรณีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการยื่นขอรับสิทธิ
ประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน เพ่ือรองรับนักลงทุนเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (ECC)  

- กรณีการจัดเก็บฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทของ
อุตสาหกรรม เช่น ทักษะทางด้านอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์อีวี เทคโนโลยีอื่น ๆ เป็นต้น ประสานงาน
กับมหาวิทยาลัย หรืออาชีวศึกษาจัดท าหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

- กรณีพ้ืนที่เมืองใหม่ จ านวน ๑๔,๐๐๐ ไร่ ด าเนินการในระยะที่ ๑ จ านวน ๕,๗๐๐ ไร่ เร่งรัด
การชดเชยค่าเวนคืนที่ดินให้กับประชาชน และน าที่ดินมาพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับ
อุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน ๑,๔๐๐ ไร่ ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในพ้ืนที่ และคาดว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยขอใช้พ้ืนที่เมืองใหม่ก่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ 
ซึ่งมีขนาดใหญ่ของประเทศสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับโอลิมปิก หรือการจัดการแข่งขันกีฬา
ขนาดใหญ่  

- กรณีแนวทางการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคตะวันออกสามารถ 
แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการส่งออกไปต่างประเทศท าให้  
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งหากผู้ประกอบการซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ 
สามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ และการแก้ปัญหาของพ้ืนที่พร้อมสนับสนุนงบประมาณเปลี่ยนเกณฑ์
จากการนับหัวประชากรเป็นหลักเกณฑ์ และต้องค านึงถึงประชากรแฝงน ามาพิจารณาจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น เพ่ือน างบประมาณแก้ปัญหาขยะและน้ าเสียในพ้ืนที่ 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ส าหรับกองทุนพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก  ๒๔,๑๙๕,๓๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ส าหรับกองทุนพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมหรือการเยียวยาผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคตะวันออก อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนที่ พิเศษภาคตะวันออก วงเงิน ๑๒.๑๘ ล้านบาท อย่างไร และมีความ
คืบหน้าการเยียวยาอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ พิเศษภาคตะวันออก 

เป็นรายโครงการขนาดใหญ่ในมาบตาพุดหรือท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ ๓ ในรูปของมูลนิธิบริหารจัดการ
กองทุนที่รับงบประมาณมาจากนักลงทุนน ามาบริหารจัดการเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ตามข้อก าหนดรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนพัฒนา 
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เขตพิเศษภาคตะวันออกเป็นผู้ช่วยในการดูแลการด าเนินงานของมูลนิธิ เช่น ประชาชนในพ้ืนที่บริเวณ
หาดจากการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓  

- กรณีการขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๘ เพื่อน างบประมาณมาจัดสรรในส่วนที่มีความต้องการ
เพ่ิมเติม ส าหรับการเสนอโครงการขอรับงบประมาณส าหรับชุมชนในรูปแบบสัดส่วน  ร้อยละ ๗๐  
และร้อยละ ๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
ส านักงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับกองทุนพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก

เพื่อน างบประมาณไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคตะวันออก  
 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม   ๘,๔๐๔,๕๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดการส่งเสริมวิสาหกิจสามารถสร้างการจ้างงาน จ านวน ๔,๐๐๐ กว่าราย 

อย่างไร จดทะเบียนเป็นผู้กระกอบการ ๖๔ ราย คลอบคลุม ๘๒ กิจกรรม อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๗ พบว่า  
ไม่ประสบผลส าเร็จ ร้อยละ ๑๐ ด าเนินการแก้ปัญหา ส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเชิงพ้ืนที่  
และบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัย รูปแบบเครือข่ายจัดการอบรมการพัฒนาพ้ืนที่ในกลุ่มวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านบุคลากรจ านวน ๒๓ คน ด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งหมด 
ทั่วประเทศ จ านวน ๗๖ จังหวัด  

 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ๓,๘๓๖,๗๘๔,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามโครงการจัดสร้างพระมหาพระวิหาร แตกต่างกับพระวิหาร อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าน้ าประปาที่มีการจัดเก็บจากวัด สามารถปรับลด  

ได้หรือไม่ และขอรายละเอียดหลักเกณฑ์กรณีหน่วยงานของรัฐมีการก่อสร้างและมีการเสียค่าเช่าพื้นที่
ให้กับวัดสามารถก าหนดแยกว่าเป็นการด าเนินการเพ่ือส่วนรวมหรือเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ 

- ขอทราบการปรับลดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการหน่วยงานถูกปรับลดเท่าใด รายการใด 
- กรณีเงินอุดหนุนปฏิสังขรณ์วัดและเงินอุดหนุนก่อสร้างปรับปรุงเมรุ ขอทราบว่ามีหลักเกณฑ์

การคัดเลือกวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนอย่างไรในแต่ละปี 
- หน่วยงานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือเลือกพื้นที่จัดโครงการอบรมสัมมนาอย่างไร  
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- หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การร้องขอการอุดหนุนเงินสมทบการก่อสร้างปรับปรุง
เตาเผาศพปลอดมลพิษอย่างไร 

- หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขกรณีที่วัดหรือส านักสงฆ์ ที่ได้มีการก่อสร้างในพ้ืนที่ หนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) อย่างไร 

- ขอสอบถามว่าตามที่หน่วยงานชี้แจงชื่อโครงการใช้ ค าว่า “พระมหาวิหาร” แต่เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเอกสารประกอบการชี้แจง ปรากฏรายละเอียดการจัดท าโครงการจัดสร้างพระมหา 
พระวิหาร ค าว่า “พระมหาพระวิหาร” หน่วยงานพิมพ์ผิดหรือไม่ อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นที่คณะกรรมาธิการขอรายละเอียดเอกสารการด าเนินงานทั้งหมด ๗ รายการ  

ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 
- กรณี  ค าว่า “วิหาร” และ “พระวิหาร” เปรียบเทียบเหมือนค าว่า “อุโบสถ” และ  

“พระอุโบสถ” ซึ่ง ค าว่า “อุโบสถ” ใช้เรียกกับวัดราชทั่วไป ส่วน “พระอุโบสถ” ใช้เรียกกับพระอาราม
หลวง ส่วน ค าว่า “วิหาร” เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป แต่ในโครงการนี้ใช้ ค าว่า “พระมหาวิหาร” 
เนื่องจากเป็นการสร้างวิหารขนาดใหญ่ ในวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารที่เป็นวัดพระอารามหลวง 
และเป็นอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น 

- กรณี ค าว่า “ศีลอุโบสถ” เป็นภาษีถิ่น โดยแยก ค าว่า “ศีล” คือ ภาษีถิ่นทางภาคอีสาน  
ส่วน ค าว่า “โบสถ์” และ “อุโบสถ” เป็นสถานที่เดียวกัน  

- กรณีการท าประปาหมู่บ้าน พ้ืนที่บางแห่งที่มีประปาหมู่บ้านและศาลาอเนกประสงค์ที่จะมี  
การจัดสร้างภายในวัดโดยมีการเรียกเก็บค่าเช่า การด าเนินการดังกล่าวมีคณะกรรมการพิจารณา 
เป็นรายกรณีไป แต่หากเป็นการสร้างที่อยู่พระภิกษุ สามเณร (เสนาสนะ) ที่วัดเป็นผู้ด าเนินการเอง  
ไม่ต้องเสียค่าเช่า ตัวอย่างเช่น ศาลาธรรมสังเวช เมรุวัด ที่เป็นการน างบประมาณไปจัดสร้างให้ ถือว่า
เป็นการยกให้วัดเป็นผู้ด าเนินการ และไม่ได้เรียกเก็บผลประโยชน์  ดังนั้น การท าประปาหมู่บ้าน 
และศาลอเนกประสงค์ต้องมีการกันเขตของวัดเพ่ือน าไปจัดประโยชน์ จึงก าหนดให้มีค่าตอบแทน  
เพื่อน าไปบ ารุงวัด โดยคิดจากราคาประเมินที่ดินแต่ละพื้นที่ในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี  

- กรณีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานในช่วง
มัธยม ม.๑ - ม.๖ หน่วยงานมีการอุดหนุนงบประมาณรายหัวนักเรียนเหมือนกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น หากมีสามเณรเพ่ิมขึ้นจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพ่ิมขึ้น  
ซึ่งการจัดสรรเงินรายหัวมีรายละเอียดเป็นจ านวนมาก ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- กรณีปัญหา “พระจริง” และ “พระปลอม” ปัจจุบันหน่วยงานมีการเพ่ิม “พระต่างด้าว”  
เข้าไปด้วย เนื่องด้วยมีการร้องเรียนปัญหาดังกล่าวเข้ามาที่หน่วยงานเป็นจ านวนมาก หน่วยงานจึงได้มี
การตั้งค าของบประมาณเพื่อมาด าเนนิการ ตามโครงการตรวจติดตามพระที่ประพฤตไิมเ่ป็นตามอาจาระ 
เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน. สายด่วน ๑๓๗๔ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวัง 

- กรณีภาษีที่ เกิดขึ้นและทรัพย์สินของพระที่มรณภาพ เมื่อพิจารณาประมวลรัษฎากร  
ศาสนสถานที่เป็นเสนาสนะจะได้รับการยกเว้นภาษี ประกอบกับในปัจจุบันวัดหลายวัดประสบปัญหา  
ถูกเรียกเก็บภาษีจากท้องที่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากวัดมีที่ธรณีสงฆ์ที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามนัยยะ 
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ของกฎหมาย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น  

- กรณีการถวายนิตยภัตจะถวายตามต าแหน่ง เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะจังหวัด โดยต าแหน่งเจ้าอาวาสจะได้ฐานต่ าสุด เดือนละ ๑,๘๐๐ บาท รายละเอียดการถวาย
นิตยภัตทั้งหมดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร  

- กรณีภารกิจของกรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีความแตกต่างกัน 
โดยกรมการศาสนามีหน้าที่ดูแลศาสนาทุกศาสนารวมทั้งพระพุทธศาสนา แต่กรอบการด าเนินงาน 
จะแตกต่างจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ต้องดูแลพระพุทธศาสนาด้านเดียว การดูแล  
วัด พระ และด าเนินการสนองคณะสงฆ์ ส่วนเงินอุดหนุนหน่วยงานไม่ได้น ามาด าเนินการเองแต่จะถวาย
ให้กับพระเป็นผู้ด าเนินการ เช่น การจัดการศึกษา เงินนิตยภัต การบูรณปฏิสังขรณ์   

- กรณีกรมศิลปากรและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีวัดบางแห่งที่มีเสนาสนะ 
ที่ถูกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อมีการประกาศเป็นโบราณสถานถือว่าเป็นหน้าที่  
ของกรมศิลปากรที่ต้องเข้าไปดูแล การด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับเสนาสนะต้องมีการขอ
อนุญาตจากกรมศิลปากร 

- กรณีวัดหนองป่าพง อยู่ในระหว่างการขอเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดิน เนื่องจาก 
มีการของใช้ที่ดินของทางราชการ และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น 

- กรณีวัดที่อยู่ในที่กรมป่าไม่และที่สาธารณะประโยชน์ หน่วยงานต้องขอใช้และขออนุญาตใช้ที่
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากประชาชนที่มีจิตศรัทธาที่จะสร้างวัด หน่วยงานต้องรับเรื่องและเป็น 
ผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชการแห่งนั้นในการสร้างวัด ซึ่งที่ดินของกรมป่าไม้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
อนุญาต ส่วนที่สาธารณะประโยชน์ที่ดูแลโดยอ าเภอและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน 
มีหลายวัดที่สร้างอยู่ในพ้ืนที่ น.ส.ล. ที่ไม่สามารถอนุญาตได้ เนื่องจาก เป็นประเด็นข้อกฎหมาย 
ที่เป็นที่พลเมืองใช้ร่วมกัน ทางกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่เปิดช่องเพ่ืออนุญาตการขอใช้ที่  

- กรณีการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานมี จ านวน ๒ โครงการ โครงการของวัดไตรมิตร 
ท่ีทางวัดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔๘๐ ล้านบาท แต่หน่วยงานเสนอขอสมทบไป จ านวน 
๑๔๐ ล้านบาท ได้รับการพิจารณา จ านวน ๑๐ ล้านบาท รื้อถอน ขนย้ายครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในสถานที่
ก่อสร้างเดิม และการจัดสร้างกุฏิชั่วคราวให้พระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ในวัดได้พักอาศัยก่อนเริ่มด าเนิน
โครงการเพ่ือจัดการพ้ืนที่ ต่อมาในชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการถูกปรับลดคงเหลือเฉพาะ
การรื้อถอน ขนย้าย จ านวน ๕ ล้านบาท ส่วนโครงการอารามภิรมย์ที่เป็นส่งเสริมให้วัดจัดเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือรองรับประชาชนที่จะเข้าไปท่องเที่ยวหรือปฏิบัติธรรมขอรับจัดสรรงบประมาณ  
จ านวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๖ วัด ถูกปรับลด จ านวน ๑ ล้านบาท  

- กรณีการพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและการปรับปรุงเมรุ ทั้งสอง
โครงการนี้เป็นโครงการสมทบให้วัดไปบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัด หลักเกณฑ์การพิจารณา 
จะมีชั้นของพ้ืนที่ เป็นคณะกรรมการพิจารณาการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน 
การบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง วัดและการพัฒนาวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าคณะ
จังหวัด เพ่ือร่วมกันพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น เช่น บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ กุฏิพระ  
เมื่อพิจารณาจัดล าดับความส าคัญจะส่งมายังส่วนกลางที่มีคณะกรรมการอีกชุดที่จะพิจารณา  
และจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน เพื่อเสนอให้ส านักงบประมาณต่อไป 
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- กรณีการจัดการทรัพย์สินของวัด หน่วยงานจะมีการสอบถามวัดที่มีรายได้มีการใช้จ่ายเงิน
อย่างไร เรื่องนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัด 
ให้หน่วยงาน จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๑ การตรวจสอบ การส่งข้อมูล บัญชี รับ – จ่าย ในปีนี้ 
ได้ร้อยละ ๙๙ ที่ทุกวัดได้จัดส่งบัญชีรับ - จ่าย ปีละ ๑ ครั้ง ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดท าโครงการจัดท าบัญชี
มาตรฐานของวัด หน่วยงานได้ด าเนินการมาเป็นปีที่ ๔ โดยมีหน้าที่ให้ความรู้ให้เป็นวัดต้นแบบในการ
จัดท าบัญชีมาตรฐานของวัด จ านวน ๖๗ วัด ซึ่งไม่สามารถด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งหมดได้  

- กรณีพระที่มรณภาพในวัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ระบุวา่ทรพัย์สินของพระภกิษุ
มีอยู่ในระหว่างการบรรพชา และมรณภาพในระหว่างเป็นพระทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดตกเป็นของวัด  
แต่ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนบวชเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล  

- กรณีค่าน้ าค่าไฟฟ้าของวัดเล็ก วัดทุกวัดเป็นนิติบุคคลท าให้การใช้จ่ายภายในวัดเป็นหน้าที่ 
ของวัด แต่ในทางปฏิบัติวัดใหญ่ ๆ จะเป็นพ่ีเลี้ยงในการสนับสนุนการศึกษาให้กับส านักเรียนต่าง ๆ 
เนื่องจากการอุดหนุนเงินการศึกษาไม่เพียงพอ เนื่องจากสามเณรต้องอยู่ประจ าที่วัด เบื้องต้นหน่วยงาน
จัดสรรงบประมาณให้ จ านวน ๒๐๐ วัน แต่สามเณรต้องอยู่ตลอดปีท าให้วัดใหญ่สนับสนุนงบประมาณ
ในส่วนนี้เพ่ิมเติม  

- กรณีหลักเกณฑ์การเผาเมรุและการบูรณะ เมื่อมีการจัดสรรจะเป็นขั้นตอนการด าเนินการ
สมทบกับวัด โดยการบูรณปฏิสังขรณ์ตาม ปร.๔ ปร.๕ จะมีคณะกรรมการและวัดที่ถูกตั้งขึ้น 
เป็นกรรมการจะเป็นผู้ตรวจรับตาม ปร.๔ ปร.๕ ที่เสนอมาตามโครงการ  

- กรณีค่าตอบแทนของพระ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก าหนดว่าวัดมีสองประเภท คือ วัด  
ส านักสงฆ์ ซึ่งต้องด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายจึงมีสิทธิที่จะตั้งเจ้าอาวาสได้ เมื่อตั้งเจ้าอาวาสจึงจะมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินนิตยภัต ส่วนที่พักสงฆ์ยังไม่เป็นวัดที่ถูกต้องเจ้าอาวาสจะไม่ได้รับการ
แต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่ได้รับเงินนิตยภัต 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร 

เนื่องจากมีภารกิจใกล้เคียงกัน และขอให้หน่วยงานหาแนวทางแก้ไขปัญหาแนวเขตป่าของวัดที่มีพ้ืนที่ 
ในเขตป่า 

- ในการจัดเก็บรายได้จากพระสงฆ์ที่มรณภาพควรมีแนวทางการจัดการทรัพย์สินรายได้ 
จากพระสงฆ์โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อรวบรวมเงินจากวัดที่มีศักยภาพให้กับวัดอื่น 

- กรณีส านักสงฆ์ที่อยู่ชายขอบหรืออยู่ในพ้ืนที่ป่าที่ชาวบ้านได้มีการเข้าไปท าบุญ ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าพระสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่บริเวณส านักสงฆ์ได้เป็นหูเป็นตาในการช่วยเหลือรักษาพ้ืนท่ีป่า 
ในบริเวณนั้นและป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หน่วยงานควรเป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับกรมป่าไม้ 
ไม่ให้ท าการรื้อถอนส านักสงฆ์ที่อยู่ในพ้ืนที่ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติรักษาผืนป่าต่อไป 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสี่ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลรายชื่อวัดทั้งหมดโดยแยกเป็นรายจังหวัด อ าเภอ และต าบล เรียงจากจ านวนมาก

ไปหาน้อยตามล าดับ รวมทั้ง ขนาดพ้ืนที่วัด 
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 ๒. ขอรายละเอียดเงินอุดหนุนสมทบก่อสร้างปรับปรุงเมรุเผาศพปลอดมลพิษ  ๗๘ แห่ง  
จ านวน ๙๓ ล้านบาท ได้ด าเนินการในพื้นที่ใด 
 ๓. ขอรายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยต่ ากว่าสิบล้านบาท 
จ านวน ๗๒๗ ล้านบาท 
 ๔. ขอรายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่ ากว่า
สิบล้านบาท ๓๒ รายการ ๓๒ หน่วย จ านวน ๑๙ ล้านบาท 
 ๕. ขอรายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยต่ ากว่าสิบล้าน
บาท ๓๔ รายการ ๓๔ หน่วย จ านวน ๒๖ ล้านบาท 

 - นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลรายชื่อวัดทั้งหมดโดยแยกเป็นรายจังหวัด อ าเภอ และต าบล เรียงจากจ านวนมาก

ไปหาน้อยตามล าดับ รวมทั้ง ขนาดพ้ืนที่วัด 
๒. ขอข้อมูลหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกับพระสงฆ์ของวัดและส านักสงฆ์ 

 - นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลรายชื่อวัดทั้งหมดโดยแยกเป็นรายจังหวัด อ าเภอ และต าบล เรียงจากจ านวนมาก

ไปหาน้อยตามล าดับ รวมทั้ง ขนาดพ้ืนที่วัด 
๒. ขอทราบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นในพุทธมณฑลอุบลราชธานี 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร เงินสมทบอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์
วัด และการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษ ซึ่งมีวัดที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
จ านวนกว่า ๘๐๐ วัด มีวัดอะไรบ้าง และวัดเป้าหมายที่วางแผนการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๘ มีวัดอะไรบ้าง 

- นางสาวธัญธารีย์  สันตพันธุ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่แปด ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. หลักเกณฑ์ในการร้องขอการอุดหนุนเงินสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ 

เป็นอย่างไร 
๒. หลักเกณฑ์ในการร้องขอการอุดหนุนเงินสมทบการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนา 

วัดราษฎร์ จ านวน ๕๐๐ วัด รวมทั้ง หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและตรวจสอบความ
เหมาะสมอย่างไร 
 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา     ๙๘,๖๗๐,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานราชบัณฑิตยสภา ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าการส่งเสริมภาษาถิ่นเป็นการส่งเสริมภาษาพูดหรือภาษาเขียน ในการจัดท า

พจนานุกรมท าภาษาไทยและภาษาถิ่นด้วยหรือไม่ 
- ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีการรวบรวมค าย่อภาษาไทยที่ถูกต้องไว้หรือไม่ และแสดงความ

คิดเห็นว่าในสื่อออนไลน์ขอให้หน่วยงานมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากขึ้น 
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- ขอทราบการปรับลดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการหน่วยงานถูกปรับลดเท่าใด รายการใด 
- ขอทราบรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการจัดท าระบบฐานข้อมลูจ านวน ๑๕ ล้านบาท เหตุใดมีการ

จัดท าแยกเป็นสามโครงการ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการส่งเสริมภาษาไทยและภาษาไทยท้องถิ่น ชี้แจงว่า หน่วยงานได้สนับสนุนทั้งใน

ส่วนของภาษาไทยท้องถิ่นที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนไปพร้อมกัน ซึ่งนอกจากการปรับปรุง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา ยังมีโครงการจัดท าพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค โดยในแต่ละ
ภาคมีเนื้อหาทั้งรูปเขียนที่เป็นอักษรไทยกลางเพื่อออกเสียง และรูปเขียนตามอักษรท้องถิ่นด้วย 

- ประเด็นค าย่อ หน่วยงานเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการท าค าย่อ และการรวบรวมค าย่อ
หน่วยงานยังมิได้ด าเนินการ โดยจะรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

- ประเด็นการปรับปรุงสื่อออนไลน ์รับไปปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภาษาไทยมากขึ้น 

- ประเด็นการจัดท าฐานข้อมูล จ านวน ๕ ล้านบาท ชี้แจงว่า เหตุที่ต้องแยกออกเป็น  
๓ ฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลศัพท์บัญญัติ ฐานข้อมูลค าภาษาไทยถิ่น และการพัฒนาหน่วย
เก็บถาวรดิจิทัล เนื่องจากรูปแบบในการด าเนินการฐานข้อมูลมีความแตกต่างกัน ท าให้รูปแบบของ
แพลตฟอร์มที่จะท ามีความแตกต่างกัน 

- ประเด็นการติดตามค าศัพท์ใหม่ ชี้แจงว่า ภาษาไทยเป็นภาษาที่ยังมีการใช้อยู่ จึงย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีการเกิดขึ้นของค าใหม่ ๆ เพราะมีการรับค าศัพท์ใหม่เข้ามาจากภาษาต่างประเทศ
ผ่านการใช้เทคโนโลยี ประเด็นดังกล่าว หน่วยงานมีคณะกรรมการจัดท าฐานข้อมูล ที่เป็นฐานข้อมูล
ภาษาไทย ซึ่งดึงค าทุกค ามาจากสื่อต่าง ๆ ที่มีการใช้ในปัจจุบัน เมื่อระยะเวลาผ่านไปและค าดังกล่าว
ยังคงมีการใช้อยู่ในภาษาไทย จะมีการบัญญัติ ให้ความหมาย และเก็บข้อมูลไว้ในพจนานุกรมต่อไป 

 
มาตรา ๓๔ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ๑๔๐,๕๘๓,๕๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  

 - สอบถามส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์กร
สมรรถนะสูง มีการสนับสนุนให้บุคลากรเพ่ิมขีดความสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือไม่ อย่างไร มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิตในส่วนของภารกิจเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการประมาณ ๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ควรจะมีรายละเอียด และในส่วนของ
ค่าจ้างที่ปรึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส านักงานจ้างที่ปรึกษา
ต่อเนื่อง อยากทราบว่าเป็นลักษณะใด จึงก าหนดไว้ทุกปีงบประมาณ  
 - สอบถามเกี่ยวกับโครงการจัดหา ย้ายอุปกรณ์โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ
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การแข่งขันทางการค้าแห่งใหม่ในพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ โซน C สู่ส านักงานอัจฉริยะและรองรับการท างานแบบส านักงานรัฐบาลดิจิทัล มีการด าเนินการ
ในลักษณะใด และการจัดซื้อจัดจ้างผู้ด าเนินการย้ายเป็นบริษัทเดิมหรือไม่ อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง จะปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล
ของส านักงานฯ ส่วนรายละเอียดจะจัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
 - กรณีการจ้างที่ปรึกษา มีภารกิจส าคัญ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และการ
ปกครอง ๒) ที่ปรึกษาการพัฒนาการสืบสวนสอบสวน และ ๓) ที่ปรึกษาการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 - กรณีการย้ายส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าไปศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C จะมีแผนการด าเนินการอย่างไรนั้น จะขอส่งเป็นเอกสาร 
ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง จะมีการสนับสนุนให้
บุคลากรเพ่ิมขีดความสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้หรือไม่ อย่างไร มี ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการผลิตในส่วนของภารกิจเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ 
๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ควรจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม และในส่วนของค่าจ้างที่ปรึกษา คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๕๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามีการจ้าง 
ที่ปรึกษาต่อเนื่อง อยากทราบว่าเป็นลักษณะใด จึงก าหนดไว้ทุกปีงบประมาณ 
 ๒. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดหา ย้ายอุปกรณ์โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแห่งใหม่ในพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C สู่ส านักงานอัจฉริยะและรองรับการท างานแบบส านักงานรัฐบาล
ดิจิทัล มีการด าเนินการในลักษณะใด และการจัดซื้อจัดจ้างผู้ด าเนินการย้ายเป็นบริษัทเดิมหรือไม่ 
อย่างไร 
 

ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ๑๕๗,๑๓๓,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  

 - สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในปี ๒๕๖๘ ท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งการด าเนินงานในแต่ละจังหวัด  
มีเกษตรกรจังหวัด และมีสมาชิกสภาเกษตรกรในแต่ละเขต แผนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๘ จะมีผู้แทน
ระดับหมู่บ้านด้วย ซึ่งเป็นกลไกที่ค่อนข้างดี เนื่องจากมีตัวแทนเกษตรกรที่จะสะท้อนปัญหา 
ของเกษตรกรมาสู่หน่วยงานต่าง ๆ มีแผนแม่บทซึ่งเป็นโมเดลที่ดี  แต่งบประมาณที่กระจายไปสู่ 
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สภาเกษตรกรแต่ละจังหวัดค่อนข้างน้อย อยากทราบว่างบประมาณปี ๒๕๖๘ มีการกระจายงบประมาณ
ไปในแต่ละจังหวัด จะน าไปด าเนินการอะไรบ้าง 

- สอบถามเกี่ ยวกับสมาชิกสภาเกษตรกรในแต่ละจังหวัด น่ าจะมี โครงการตรงของ 
สภาเกษตรกรตจังหวัด ให้มีงบประมาณไปด าเนินการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ อยากทราบว่า 
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่สภาเกษตรกรแต่ละจังหวัดจะมีโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงในแต่ละ
จังหวัด แต่ละพื้นที่ได้หรือไม่ ถ้ามีโครงการดังกล่าวขอให้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการด้วย 

- สอบถามเกี่ยวปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ในแต่ละพ้ืนที่อย่างไรบ้าง และการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งประเทศ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรกรได้จริงหรือไม่ 

- สอบถามเกี่ ยวกับค่ าครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ที่ มี ราคาต่อหน่ วยต่ ากว่า ๑  ล้ านบาท  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้รับการจัดสรร ๖.๔ ล้านบาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน ๓๓๗ หน่วย  
แต่ในปี ๒๕๖๘ ท าค าขอมาในรายการเดียวกัน จ านวน ๖,๕๙๒,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รวม ๒๐๖ หน่วย อยากให้ชี้แจงว่า เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนเครื่องเก่า 
ที่เสื่อมสภาพหรือเป็นครุภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน แม้ว่าส านักงานสภาเกษตร
แห่งชาติจะได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนเพ่ิมเติม แต่เพ่ือให้สะท้อนข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ที่ครบถ้วน จะแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายอย่างไร 
 - สอบถามเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมจ านวน  
๖๓ ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙  
เป็นการประชุมส าหรับการด าเนินโครงการหรือผลผลิตใด  
 - สอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งผู้แทนระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน จ านวน ๗๕,๐๘๖ คน 
หน่วยงานได้มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนระดับหมู่บ้านดังกล่าว เช่นเดียวกับ 
สภาเกษตรกรจังหวัดหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้  การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ค านึงถึงภาระ 
ทางงบประมาณในอนาคตหรือไม่  
 - สอบถามเกี่ยวกับสภาเกษตรกรจังหวัด จากข้อมูลมี ๔ จังหวัดที่ด าเนินการตามมาตรา ๓๓ 
ของพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๓ ในเรื่องการเสนอแนวทางในการเข้าถึงแหล่งทุน
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครพนม จังหวัด
ลพบุรี และจังหวัดอุดรธานี อยากทราบว่า กลไกการด าเนินงานตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากเอกสารระบุว่าได้ด าเนินการสอดคล้อง
ตามมาตรา ๔๑ ของพระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๓๐๗ ประเด็น ทั้งเรื่อง
การสร้างความเป็นธรรม เรื่องราคาผลลิตทางการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร  
ซึ่งมีปริมาณงานเยอะ แต่งบประมาณมีจ ากัด อยากให้อธิบายว่า ภารกิจงานจ านวนมาก แต่เหตุใด  
จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อย 
 - กรณีแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมและแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับจังหวัด อยากให้
ฝ่ายการเมืองมีส่วนรับรู้ และมีส่วนร่วมในการช่วยกันผลักดันกลไกต่าง ๆ ที่ผ่ายการเมืองสามารถ
ด าเนินการได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ และทราบว่าแผนแม่บทยังไม่แล้วเสร็จ แต่ถ้าด าเนินการ
เสร็จแล้วจะขอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีงบประมาณที่จัดสรรไปยังจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีงบประมาณ ๓ ส่วน 
คือ ส่วนแรกเป็นงบประมาณภายใต้ผลผลิต และอีก ๒ ส่วนจะเป็นงบประมาณภายใต้โครงการ โดยปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมและจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่า 
จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณนี้ หลังจากที่แผนแม่บทผ่านความเห็นชอบ  
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะน าไปสู่การขับเคลื่อนแผนแม่บท ซึ่งไม่ได้ด าเนินการเฉพาะในส่วนกลาง  
แต่จะด าเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการเสริมสร้างความเข้าใจแผนแม่บทกับทุกภาคีการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม งบประมาณดังกล่าวจะน าไปใช้
ในการเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ และน างบประมาณไปใช้เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
บูรณาการร่วมกันภายใต้แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทระดับชาติจะต้องแปลงเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด รวมถึงเป็นฐานการกระจายอ านาจ โดยแผนแม่บทจะต้องน าไปใช้ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่จะต้องด าเนินการ  
 - กรณีการช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องแผนแม่บทดังกล่าวสะท้อนความต้องการและเจตนารมณ์ 
ที่แท้จริงของเกษตรกร เพื่อให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงในขณะที่ผลผลิตอยู่ในมือเกษตรกร จะด าเนินการ
อย่างไรเพื่อให้สินค้าเกษตรมีราคาสูง ซึ่งอาจต้องมีการแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนด้วย 
 - กรณีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด หลายท่านมีความประสงค์ให้มีงบประมาณโดยตรงมายัง
เกษตร เพ่ือแก้ปัญหาให้เกษตรกรโดยตรง แต่เนื่องจากส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นองค์กร 
ที่จะรับฟังเสียงของเกษตรกร แล้วสะท้อนไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร  
โดยหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นองค์กรขับเคลื่อนภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนของสภาเกษตรกร  
ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอส าหรับด าเนินงานในลักษณะของการรับฟังเสียงของเกษตรกร แต่ถ้าใช้
งบประมาณเพื่อไปลงมือปฏิบัติอาจไม่เพียงพอ 
 - กรณีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร  
อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นเท่าที่ควร เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ก าหนดให้สภาเกษตรกร
แห่งชาติไปด าเนินการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรโดยตรง แต่เป็นองค์กรที่สะท้อนเสียงของประชาชนไป
ให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 
 - กรณีค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในปี ๒๕๕๙ เป็นปีสุดท้ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรจ านวน ๕๙๕ คน มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเกิน ๘ ปี จ านวน ๔๐๙ เครื่อง 
โดยส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปี ๒๕๖๗ จ านวน ๒๐๓ เครื่อง  
และในปี ๒๕๖๘ จ านวน ๒๐๖ เครื่อง และยังมีครุภัณฑ์ในปีหน้าที่จะครบอายุการใช้งาน ๘ ปีด้วย 
ดังนั้น จึงมีการของบประมาณค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้งาน  
มาเป็นเวลานาน  
 - กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะค่าเบี้ยประชุมที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก หน่วยงานสามารถ
แก้ปัญหาใน ๓๐๗ ประเด็น แต่มีงบประมาณจ ากัด แต่สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในประเด็นต่าง ๆ 
ผ่านการประชุมของสภาเกษตรกรในระดับต่าง ๆ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้น  
โดยด าเนินงานตามมาตรา ๔๑ ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมี  
๑๑ อนุมาตรา ครอบคลุมประเด็นปัญหาของเกษตรกรทั้งหมด ทั้งเรื่องดิน น้ า หนี้สิน เรื่องราคาผลผลิต 
เกษตรอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 
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 - กรณีค่าตอบแทนของเครือข่ายเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสภาในลักษณะของการ
อาสาสมัคร โดยสิ่งที่เครือข่ายเกษตรกรจะได้รับ คือ มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายเกษตรกรรม
ของประเทศ ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ต้องการค่าตอบแทน จึงไม่ผูกพันภาระทางงบประมาณ สิ่งที่ต้องการ 
คือ โอกาสในการพบปะพูดคุยกันเพ่ือสะท้อนปัญหาของเกษตรกร ซึ่งอาจมีงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการเท่านั้น 
 - กรณีกลไกการท างานตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คือ อยากจะเห็นสภาเกษตรไปสร้างความเขม้แข็งใหเ้กษตรกร จะด าเนินการอย่างไรให้เกษตรกรเข้มแข็ง 
โดยความเข้มแข็งในมุมมองของสภาเกษตรกร คือ การที่เกษตรกรมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหา 
และก าหนดนโยบายระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยฐานที่ส าคัญที่สุด คือ ฐานการ
กระจายอ านาจ จะท าอย่างไรให้เกษตรกรมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด จนกระทั่งระดับชาติ ท าอย่างไรจึงจะสามารถขับเคลื่อน  
ความเข้มแข็ งตามมาตรา ๓๓  ของพระราชบัญ ญั ติ สภาเกษตรกรแห่ งชาติ  พ .ศ . ๒๕๕๓  
คือ การขับเคลื่อนโดยให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดังกล่าว 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ๖.๔ ล้านบาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน ๓๓๗ หน่วย แต่ในปี ๒๕๖๘ จัดท าค าขอ
งบประมาณมาในรายการเดียวกัน จ านวน ๖,๕๙๒,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวม ๒๐๖ หน่วย 
อยากให้ ชี้ แจงว่า เป็นการจัดหาครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทนเครื่องเก่ าที่ เสื่ อมสภาพ 
หรือเป็นครุภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน แม้ว่าส านักงานสภาเกษตรแห่งชาติจะได้รับ
เงินงบประมาณอุดหนุนเพ่ิมเติม แต่ เพ่ือให้สะท้อนข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณที่ครบถ้วน  
จึงขอรายละเอียดการใช้จ่ายดังกล่าว  
 - นายร่มธรรม  ข านุรักษ ์กรรมมาธกิาร ขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับแผนแม่บทเพ่ือพัฒนา
เกษตรกรรม และความคืบหน้าในการจัดท าแผนดงักล่าว 

 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๔ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สร
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